

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 27

สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว
หน่วยสาระแห่งสีล้วน



จัดทำโดย

นางอานีเนาะ ปาแฉะ
รหัส 571501321030

17/11/25

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวันวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ชั้นเด็กเล็ก1/2
 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว หน่วย สัตว์โลกน่ารัก สาระการเรียนรู้ย่อย สัตว์เลี้ยงนารู้

ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์	สาระการเรียนรู้		ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม	สื่อ	วิธีประเมิน	ชิ้นงานการประเมิน
	สาระที่ควรรู้	ประสบการณ์สำคัญ				
กิจกรรมเสริม ประสบการณ์ จุดประสงค์ 1) บอกชื่อและ ประเภทของ สัตว์เลี้ยงได้ 2) แสดงออกและ แสดงความคิด เห็นได้	1. ประเภทของสัตว์ เลี้ยง	1) การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เคารพความคิด เห็นของผู้อื่น 2) การอธิบายเกี่ยว กับสิ่งของ เหตุการณ์และ ความสัมพันธ์ของ เรื่องราวที่สนใจ	ขั้นนำ 1) คุณครูร้องเพลง” เบ็ดอาบน้ำ” ขั้นสอน 1) ครูนำภาพสัตว์แต่ละประเภทให้เด็กช่วย กันบอกว่าสัตว์แต่ละประเภท 2) ครูสนทนาเกี่ยวกับสัตว์ที่นำมาให้ดู เด็กช่วยกันบอกว่าสัตว์เหล่านี้แยกไว้ ทำอะไรบ้าง เช่น แมวไว้จับหนู ปลา,เบ็ด , นก, กระต่าย มีไว้เลี้ยงดู และเป็นอาหาร 3) เด็กบอกชื่อสัตว์ที่ตัวเองรู้จักและบอก ได้ว่าใช้ทำอะไร 4) เด็กและครูร่วมกันสนทนาสรุป ประเภทของสัตว์เลี้ยง	1) เพลง 2) ภาพสัตว์เลี้ยงต่างๆ ได้แก่ นก, แมว, เบ็ด,กระต่าย, ปลา	1) สังเกตการบอกชื่อและ ประเภทของสัตว์เลี้ยง 2) สังเกตการแสดงออก และแสดงความคิด เห็น	

บันทึกหลังการสอน.....

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สัปดาห์ที่ 27
สาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน่วยการเรียนรู้ สาระแห่งสีสัน สาระการเรียนรู้ย่อย ชื่อสี
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน 2561 ชั้นเด็กเล็ก 1/3

กิจกรรม จุดประสงค์	สาระการเรียนรู้		ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม	สื่อ	วิธีประเมิน	ชิ้นงาน การประเมิน
	สาระที่ควรรู้	ประสบการณ์สำคัญ				
กิจกรรม สร้างสรรค์ จุดประสงค์ในการ จัดกิจกรรม 1) พิมพ์ภาพจาก วัสดุธรรมชาติ 2) ชื่นชมผลงาน ของตนเองและผู้อื่นได้	1. การพิมพ์ภาพจาก วัสดุธรรมชาติ	2.1 การแสดงความ คิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่างๆ 2.2 ชื่นชมและ สร้างสรรค์สิ่งที่ สวยงาม	<p>ชั้นนำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครูและเด็กทำกิจกรรม สร้างสรรค์ โดยคุณครูนำ อุปกรณ์วัสดุเพื่อเตรียมทำ กิจกรรม พิมพ์ภาพโดยก้าน กล้วย โดยใช้ที่เด็กชอบ ชั้นสอน - ครูแจกกระดาษ วัสดุ ธรรมชาติ จานสี สีไม้ - ครูแนะนำและสาธิตวิธีการ พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ - ให้เด็กพิมพ์ภาพจากวัสดุ ตามจินตนาการ และนำเสนอ ผลงานของตนเองพร้อมทั้ง ชื่นชมผลงานของเพื่อน - เมื่อเด็กทำงานเสร็จให้เก็บ อุปกรณ์เข้าที่ ให้เรียบร้อย 	1.ใบงาน 2.สี	1. สังเกตการพิมพ์ภาพ จากวัสดุธรรมชาติ 2. สังเกตการชื่นชมผล งานของตนเองและเพื่อน	

บันทึกหลังการสอน 1.เด็กสามารถใช้กล้ำมเนื้อเล็กทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ-ตาได้
 2.เด็กสามารถบอกชื่อผลงานของตนเองได้

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ อาชีพในฝัน
สาระการเรียนรู้ย่อย ชื่ออาชีพ



จัดทำโดย
นางอามีเนาะ ปาแซ
รหัส571501321030

Handwritten signature



แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สัปดาห์ที่ 28 สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม หน่วยการเรียนรู้ อาชีพในฝัน
 สาระการเรียนรู้ย่อย ชื่ออาชีพ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ 2562 ชั้นเด็กเล็ก 1/2

กิจกรรม จุดประสงค์	สาระการเรียนรู้		ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม	สื่อ	วิธีประเมิน	ชิ้นงาน การประเมิน
	สาระที่ควรรู้	ประสบการณ์ สำคัญ				
ชื่อกิจกรรม เสริม ประสบการณ์ ความคิดรวบยอด อาชีพที่เด็กๆ รู้จัก มีชื่อที่เรียกแตกต่างกันออกไป เช่น คุณ หมด คุณครู ตำรวจ ทหาร จุดประสงค์ 1.บอกชื่ออาชีพที่เด็ก รู้จักได้	1.ชื่ออาชีพ เช่น ตำรวจ หมอ พยาบาล ครู ทหาร	1. การบอกชื่อ อาชีพต่าง 2. การแลกเปลี่ยน เปลี่ยนความคิด เห็นร่วมกัน กับผู้อื่น	ช้้นนำ 1. ครูร้องเพลง " สวีตตี้คุณครูที่รัก" 2.ครุทายปริศนาคำทาย - ใครเอ่ย ใส่เสื้อสีขาว ตรวจคนไข้? ตอบ คุณหมอ - ใครเอ่ย จับผู้ร้าย ตอบ ตำรวจ ช้้นสอน 3.ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพ และถาม ว่าโตขึ้น อยากรเป็นอะไร 4.ครูนำบัตรภาพอาชีพให้นักเรียนดู นักเรียนช่วยกันบอกเป็นอาชีพใด 5.ครูสนทนาเกี่ยวกับอาชีพที่นำมาให้ดู นักเรียน ช่วยกันบอกหน้าที่ของอาชีพแต่ละประเภท 6.ครูให้อาสาสมัครออกมาหยิบอุปกรณ์เกี่ยวกับ อาชีพในฝันที่เด็กๆชอบ ช้้นสรุป 6.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปชื่ออาชีพแต่ละ ประเภท	1) เพลงสวีตตี้วันนี้ พบกัน 2) รูปภาพอาชีพ 3) ปริศนาคำทาย	1) สังเกตการบอก ชื่ออาชีพต่างๆ 2) สังเกตการปฏิบัติ กิจกรรม	

บันทึกหลังสอน 1.เด็กสามารถบอกชื่ออาชีพได้
 2.เด็กสามารถเรียนรู้คำศัพท์และอ่านออกเสียงชื่ออาชีพทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้

Handwritten signature

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สัปดาห์ที่ 28 สารการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม หน่วยการเรียนรู้ อาชีพในฝัน
 สารการเรียนรู้ย่อย ชื่ออาชีพ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ 2562 ชั้นเด็กเล็ก 1/2

ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์	สารการเรียนรู้		ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม	สื่อ	วิธีประเมิน	ชิ้นงานการประเมิน
	สาระที่ควรรู้	ประสบการณ์สำคัญ				
กิจกรรมกลางแจ้ง จุดประสงค์ 1) เล่นเกม โยนลูกบอลใส่ตะกร้า 2) เล่นและทำกิจกรรมกับผู้อื่นได้	1. การเล่นเกม โยนลูกบอล	1) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน 2) การเล่น 3) การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น 4) การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราว/เหตุการณ์	1) เด็กเข้าแถวเดินไปที่สนาม ให้เด็กยืนเป็นวงกลมอบอุ่นร่างกายโดยครูเป็นผู้นำ 2) ครูแนะนำกติกาและการสาธิตวิธีการเล่นเกม โยนลูกบอล 3) ครูให้เด็กเข้าแถวเป็น 2 คอลแล้วครูอยู่ข้างหน้าครูเป็นคนถือตะกร้าแล้วให้เด็ก โยนลูกบอลใส่ตะกร้าทำให้ครบทุกคน 4) ครูและเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเล่นเกม 5) เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์และทำความสะอาดร่างกายเดินแถวเข้าห้องเรียน	1) ลูกบอล 2) ตะกร้า	1) สังเกตการเล่นเกมโยนลูกบอล 2) สังเกตการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น	

บันทึกหลังสอน

1. เด็กสามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
2. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง